



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติตามแผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” และพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้ด้วยความจริงใจทั้งตัวเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้เสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตในการบริหารงานหน่วยงานด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่ซ่อนเร้น ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่การจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้นไป เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน ทุกระดับ ทุกคนได้สำนึก ตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามเจตจำนง ดังนี้

๑. ด้านความบริสุทธิ์ คือ การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานทุกด้านด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีประโยชน์ทับซ้อน มุ่งประโยชน์ราชการและส่วนรวมเป็นสำคัญ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มศักยภาพ

๒. ด้านความยุติธรรม คือ บริหารจัดการและดำเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบวิธีการที่ถูกต้อง มีเหตุมีผล มีความชอบธรรม ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ใช้ตำแหน่งเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน

๓. ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ คือ เปิดเผยข้อมูล กระบวนการตามภารกิจ หน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบและมีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน

๔. ด้านความไม่ซ่อนเร้น คือ การบริหารจัดการการดำเนินงานทุกด้านทุกฝ่ายด้วยความจริงใจไม่มีนัยอื่น ไม่มีเจตนาแอบแฝง ไม่ปฏิบัติละเมิดทำให้ราชการเสียหาย ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉยที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน

๕. ด้านภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คือ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในกฎปฏิบัติงาน มอบหมายงานและมีช่องทางการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธัญ สายสุจริต)

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์



ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้า นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมและไม่ให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่งาน ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนและของบุคลากร เว้นแต่ เป็นการรับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะที่ทางราชการจัดให้ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธัญ สายสุจริต)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์